
CYNGOR CYMUNED LLANWINIO CYMUNED LLYNWINIO 
 

Cynhaliwyd cyfarfod Cyngor Cymuned Llanwinio ddydd Mercher 17eg Tachwedd 2021 am 8.00yh 

yn Neuadd Llanwinio 

 

YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr G Evans, W Evans, H James, R Gallie (Cadeirydd a Chlerc Dros Dro), 

D Lewis, I Saer, H James 

 

Ymddiheuriadau: Y Cyng J Lewis (CCC), J Phillips 

 

COFNODION: Darllenwyd a chofnodwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Medi yn rhai 

cywir. 

 

DATGANIADAU DIDDORDEB: Dim datganiadau 

MATERION YN CODI: 

Gweithredwyd yr arwyddbost newydd ar gyfer cyffordd Passby - er bod arwyddion yn wreiddiol yn 
pwyntio ffordd anghywir i Blaenwaun a LLanfarnych, ac erbyn hyn mae arwydd Llanfarnych bellach 
ar goll. Bydd y clerc yn codi'r mater gyda'r cyngor (Gwasanaethau Democrataidd) 

Mae gwaith adfer ar y ffordd ar Fferm Elwyn wedi ei gwblhau. 

Eglurwyd y cais am gofnodion blaenorol gan Ms Agoust. Bydd archifau yn dychwelyd i Sir 
Gaerfyrddin ym mis Rhagfyr / Ionawr. Bydd y Clerc yn mynd ar drywydd Archifau Sir Gaerfyrddin i 
weld sut mae’r gwaith yn dod ymlaen. 

Talwyd yr hyn oedd yn ddyledus i Chris Smoothy, y Clerc blaenorol, a’r PAYE cysylltiedig. 

Atebwyd cwestiwn 20/21 gan Archwilio Dros Gymru gyda'r holl wybodaeth ategol gofynnol. 

Anfonwyd ymgynghoriad ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanarlwyo 

Mae'r clerc yn cysylltu ag adran cefnogaeth y wefan yn TGCh i ddatrys y mater gyda mynediad at 
fersiwn Gymraeg newydd y wefan. 

Anfonwyd llythyr at R Jackson i ddiolch iddo am wella cyflwr y tir. 

Anfonwyd llythyrau Rhent Tir ar gyfer Hydref. 

Anfonwyd llythyr atgoffa ar gyfer Bailey / Blaenllain - ffoniodd Mrs Bailey i ddweud ei bod wedi 
gwerthu’r tŷ 2 flynedd yn ôl - er ei bod wedi talu am flwyddyn ac yn mynd i gynnig talu am eleni. 
Dywedodd y Clerc nad oes angen hyn gan nad hi yw’r perchennog nawr, a byddem yn cysylltu â’r 
perchennog newydd. 

Gwnaed cais am ad-daliad TAW a'i dderbyn. 



Cododd y Cynghorydd G Evans y mater, er bod Afon Sien wedi'i glanhau, gan na chafodd y cerrig 
eu golchi allan o'r draeniau o dan y bont y gwnaeth y rhain eu golchi yn ôl i mewn, ac mae angen 
glanhau’r afon eto. Clerc i godi hyn gyda'r cyngor eto. 

Cododd y Cynghorydd W Evans y mater bod angen jetio'r draen ger Caeglas, Cwmfelin Mynach  
Caglas. 

RÔL CLERC: 

Cysylltodd y Cynghorydd R Gallie gyda Jane Williams ond nid oedd ganddi ddiddordeb mwyach. 

Ymgynghorodd y Cyng J Lewis gyda Chlerc Tegryn a chadarnhaodd, er ei bod yn barod i gynnig 

arweiniad, na fyddai’n gallu ymgymryd â’r swydd. 

Nid oes unrhyw un wedi gwneud cais am y swydd. 

Cytunwyd y byddai'r swydd yn cael ei hail-hysbysebu yn Cardi Bach, One Voice Wales a byddai'r 

holl gynghorwyr yn mynd at bobl y gallent eu hadnabod a allai fod â diddordeb. 

Bydd y Clerc yn darganfod pa mor hir y gall y Cadeirydd gyflawni'r rôl fel rôl dros dro. 

 

DIFFRIBLIWR: 

 

Rhoddodd y Cyng. R Gallie ddiweddariad bod y diffibriliwr ar gyfer blwch ffôn Bleanwaun wedi cael 

ei dalu a bod arwyddion a phaent wedi dod i law. Roedd disgwyl y byddai'r diffibriliwr yn cyrraedd 

yn ystod y pythefnos nesaf. 

Cytunodd y clerc i ddilyn i fyny gyda David Smoothy i gael dyfynbris ar atgyweirio'r drws a darparu 

bwrdd cefn. 

 

DIGWYDDIAD NADOLIG: 

 

Cytunwyd y byddai'r Clerc yn trefnu ar gyfer cinio Nadolig, ar Ddydd Gwener / Sad ddiwedd mis 

Ionawr, dechrau mis Chwefror. 

 

GOHEBIAETH: 

Derbyniwyd galwad ffôn ynglŷn â llwybr 19/1 yn Closs Mill - roedd y pren yn y bont dros y nant 

wedi pydru i ffwrdd ac roedd angen ei atgyweirio. Trosglwyddwyd hwn i adran hawliau tramwy yn 

y cyngor, a gwnaethant gadarnhau ei fod eisoes ar eu rhestr o eitemau i'w hatgyweirio. 

Llythyr oddi wrth Ms Agoust yn cydnabod ei bod wedi derbyn gwybodaeth ac wedi derbyn 

rhywfaint o wybodaeth hanesyddol. 

Derbyniwyd galwad ffôn a negeseuon e-bost ynghylch caniatâd cynllunio ar gyfer y capel wrth 

ymyl yr hen ysgol. Cytunwyd y byddai'r cyngor yn ail-adolygu'r cais cynllunio yng nghyfarfod nesaf 

y cyngor ar sail y wybodaeth ychwanegol a ddarparwyd. 

Gwnaed cais gan berchnogion tyrbin gwynt Plas parcau am ddisgrifiad o'r budd a dderbyniwyd ar 

gyfer y tyrbin. 

Derbyniwyd e-bost gan y Cyng. Lewis ynglyn â chais cynllunio ar gyfer Capel Cwm Bach. 

 

 

 

 

 



 

DERBYN: 

 

Ad-daliad TAW  £ 253.00 

GE ac HA James  £ 869.00 

DM a JH James  £ 407.00 

Gwynt Aurora   £ 928.35 

 

BILLIAU: 

Cyflog Clerc   £ 267.70 

TALU    £ 66.80 

Diffibriliwr   £ 3059.00 

 

ADRODDIAD ARIANNOL: 

Cyfrif Busnes   £ 13,732.80 

Cyfrif Trysoryddion  £ 13,436.07 

Cyfanswm   £ 27,168.87 

 

CYNLLUNIO: 

Gwnaeth y Cynghorwyr ail-ddechrau trafod cais cynllunio ar gyfer Capel Cwm Bach. PL00232 a 

PL00235 

Gwnaed y sylwadau canlynol: 

Nid oedd gan y cyngor cymunedol wrthwynebiad cyffredinol i'r newid defnydd ar gyfer yr adeilad. 

Pe na bai'n cael ei ddefnyddio ar gyfer eiddo preswyl, byddai'n aros yn wag ac wedi'i adael. Nid 

oedd angen adeilad cymunedol ychwanegol gan fod y gymuned wedi prynu Neuadd Llanwinio yn 

ddiweddar. 

Fodd bynnag, roedd gan y cyngor cymunedol bryderon ynghylch (a) phreifatrwydd y cymydog agos 

oherwydd lleoliad ffenestri'r estyniad arfaethedig. Gwelwyd y gallai ffenestri gael eu gosod yr ochr 

arall neu fel ffenestri to i ddarparu preifatrwydd. (b) lleoliad y gwaith trin gyda draeniad wedi'i 

gynllunio i redeg i ffwrdd i eiddo cyfagos. Gwelwyd o'r ohebiaeth gan y Cyng J Lewis byddai’r 

Adran Gynllunio yn mynd i'r afael â'r mater hwn. 

Cytunwyd y byddai'r Clerc yn codi'r materion hyn i fynd i'r afael â nhw trwy’r broses  gynllunio. 

 

U.F.A. 

 

Rhoddodd y Cynghorwyr Saer, a James y wybodaeth ddiweddaraf am y cae chwarae. Cynigiodd y 

ddau gynnal a chadw'r tractor a'i baratoi ar gyfer y gaeaf. 

Cytunwyd y bydd y ffens yn sefydlog yn y gwanwyn. Cytunwyd y byddai'r Cyng Gallie yn cyflwyno 

rhai cynigion / pamffledi maes chwarae erbyn y cyfarfod nesaf i'w hadolygu. 

 

Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ddydd Mercher 19eg Ionawr 2022 am 8:00 yn Neuadd 

Gymunedol Llanwinio. 

 


